



ข่าว สกว.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

เดลินิวส์

Circulation: 810,000
 Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: -

ฉบับที่: 25033

หน้า: 1(ล่าง), 13

Col.Inch: 57.69 Ad Value: 126,918

PRValue : 380,754

หัวข้อข่าว: ปปท.สอบเพิ่ม3จว.เยียวยาโกงเงินคนจน

ปปท.สอบเพิ่ม3จว. เยียวยาโกงเงินคนจน

“รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ยันรู้ผลสอบ ปลัด-รอง ปลัด พม. เยียวยาโกงเงินคนจน โวเสร็จทันกำหนดเวลาสิ้นเดือนนี้ แยม พบมีความผิดจริง เล็งนำข้าราชการ-พนักงานเข้าคอร์สปรับทัศนคติ หวังปั้นนักสังคมที่ดี พร้อมขอบคุณ “วัชร” หัวดี เห็นบ๊าย ♦ *อ่านต่อหน้า 13*

โกงเงินคนจน □ ต่อจากหน้า 1

คิดเองได้ ซัดตรวจสอบมากไป คงไม่มีคนทำงานอื่นแล้ว ด้าน “สุภัทร” เผยสอบพยานแล้ว 39 ปาก ขณะบอร์ด ป.ป.ท. ตั้งได้ส่วนเพิ่ม “พัทลุง-ยะลา” สั่งสอบเพิ่ม 3 จังหวัด ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 26 เม.ย. ที่สถาบันพระประชาบดี จ.ปทุมธานี พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรง นายวุฒิวัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัด พม. และนายณรงค์ คงคำ รอง ปลัด พม. ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งว่า นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง รายงานความคืบหน้าผลการสอบ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา

พล.อ.อนันตพร กล่าวอีกว่า จากรายงานชิ้นยันว่า สรุปผลสอบได้ตามเวลาที่กำหนด คือภายใน 30 วัน หรือ 30 เม.ย.นี้ ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริงที่ต้องดำเนินการลงโทษ ส่วนจะรู้ว่าใครผิด ใครควรเป็นพยาน ต้องมีกระบวนการต่อไป รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องให้เวลาแก้ตัวได้ เพื่อสรุปผลที่ชัดเจน ทั้งนี้จะใช้วิธีการ 2 แนวทาง คือคนผิดก็ดำเนินการลงโทษ ส่วนคนที่มีส่วนร่วมทำผิดแต่ไม่มาก คงเน้นเรื่องของการพัฒนา นำมาอบรมปรับทัศนคติ ให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง ถือว่าทำควบคู่กันไป ส่วนที่ว่ามีการแสข่าว หนึ่งในผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาปรับสภาพแล้วนั้น ตนอยากให้อรรถาษาจาก

คณะกรรมการรายงานอย่างเป็นทางการก่อน

เมื่อถามว่า กรณี นายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำงานผู้บริหาร พม. โดยเฉพาะนางนา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) นั้น พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า ขอบขอบคุณในความหวังดีของทุกคนที่ข้อเสนอแนะมา แต่เรื่องนี้เราทำงานอยู่แล้ว และก็คิดเองได้ โดยเฉพาะเรื่องตรวจสอบการทุจริตที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่กระทรวง พม. ยังมีหน่วยงานภายนอก อย่าง ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง. ร่วมตรวจสอบอยู่ด้วย ทั้งนี้หากจะให้มาตรวจสอบมากมาย คนตรวจสอบ ก็คงไม่ต้องทำงานอย่างอื่นแล้ว ขอบขอบคุณในความหวังดี

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอดีตปลัดและรองปลัด พม. กล่าวว่า ได้รายงานภาพรวมการทำงานกับ รมว.พม. และแจ้งว่าติดข้อจำกัดของระเบียบ ก.พ. ที่กำหนดในการสอบสวนบางส่วน อาจจะขัดกับมติดกรม.ที่ระบุให้สอบสวนเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ทั้งนี้ในการสอบสวน ได้สอบพยานไปแล้ว 39 ปาก และต้องสอบเพิ่มเติมอีก 5-10 เปอร์เซ็นต์ และได้แจ้ง รมว.พม. ไปว่า อาจต้องขยายเวลาอีก 7-10 วัน แต่ภาพรวมจะสรุปให้แล้วเสร็จใน 30 วัน ส่วนผลการสอบสวนชี้ว่าผู้ถูกกล่าวหา มีความผิดจริงหรือไม่ั้น ตนจะรายงานให้เฉพาะ รมว.พม. ทราบเท่านั้น

ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พ.ท.กรทิพย์ คาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า ล่าสุดตรวจสอบพบความผิดปกติอีก 4

จังหวัด จากเดิม 56 จังหวัด รวมแล้วพบความผิดปกติโกงเงินคนจนแล้วทั้งหมด 60 จังหวัด โดย 4 จังหวัดประกอบด้วย พะเยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และระยอง ซึ่งพฤติกรรมจะมีลักษณะเหมือน ๆ กันหมด สำหรับความผิดปกติที่ตรวจสอบพบใน 60 จังหวัด งบประมาณ 111,609,000 บาท คิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์ ของงบศูนย์คุ้มครองฯ

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า วันที่ สำนักงาน ป.ป.ท.เสนอรายการ การตรวจสอบการทุจริตคนไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เข้าเป็นวาระการพิจารณาของบอร์ด ป.ป.ท. 23 ส่วน ช่วงเช้าพิจารณาได้เพียง 5 จังหวัด โดยมีมติให้ตั้งอนุกรรมการได้ส่วน 2 จังหวัด คือพัทลุง ยะลา และสั่งสอบเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ และศูนย์พัฒนาราชภูธรบนพื้นที่ราบสูงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา

พล.ต.อ.จรัมพร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินมีขั้นตอนเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก ตั้งแต่การตั้งเรื่องไปจนถึงการจ่ายเงิน ดังนั้นการตั้งอนุกรรมการได้ส่วนความผิดทางอาญาควรทำด้วยความรอบคอบ ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจน บางรายชื่อ บอร์ด ป.ป.ท. จึงยังไม่อนุมัติให้ตั้งกรรมการได้ส่วน เนื่องจากเห็นว่าในชั้นการตรวจสอบมีการคุ้มครองฎีกาเบิกจ่าย และสอบปากคำพยานน้อยเกินไป สำหรับพฤติกรรมความผิดยังเป็นรูปแบบเดิม มีการสำรวจบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับเงินสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยมบ้านเท็จ และจ่ายเงินเพียงบางส่วน เบียดบังไว้เป็นบางส่วน

“การสั่งสอบส่วนเพิ่มเติม ไม่ได้ปิดทางการตั้งอนุกรรมการได้ส่วนความผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แต่กำชับให้พนักงานสอบสวนคุมตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายและสอบปากคำพยานบุคคลเพิ่มเติมให้ชัดเจนทุกด้านเพราะผู้ถูกกล่าวหาบางรายอาจกระทำผิดเพียงแค่กรฟ้องไม่ถึงขั้นทุจริต การถูกกล่าวหาว่าทุจริตอาจทำให้ไม่มีที่ยืนในสังคม” พล.ต.อ.จรัมพร กล่าว

ส่วนการตรวจสอบทุจริตกองทุนเสมอภาคชีวิตที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาได้ส่งหลักฐานพร้อมรายชื่อข้าราชการเพิ่มเติมรวม 44 รายให้ ป.ป.ท.ตรวจสอบนั้น พล.ต.อ.จรัมพร กล่าวว่า บอร์ด ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกรรมการได้ส่วน นางรจนา ลินที กับพวก



ข่าว สทว.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

เดลินิวส์

Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: -

ฉบับที่: 25033

หน้า: 1(ล่าง), 13

Col.Inch: 57.69 Ad Value: 126,918

PRValue : 380,754

หัวข้อข่าว: ปปท.สอบเพิ่ม3จว.เอี่ยวโกงเงินคนจน

ตามที่มีการแจ้งความไว้ที่ สน.คูสิต ว่ามีการทุจริตงบประมาณกองทุนเสมอมาฯ ในปี 2560 จำนวน 12.8 ล้านบาท หากพบบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตเพิ่มเติม คณะอนุกรรมการได้สวนสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องขออนุมัติได้สวนเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาฯ ระบุท้ายคำร้องว่า อาจมีการทุจริตย้อนหลังไปถึงปี 2550 ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างหาพยานหลักฐาน โดยจากแผนประทุษกรรม นางรจนา ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการประชุมกองทุนเสมอมาฯ และเสนอรายงานการประชุมตามลำดับชั้น เพื่อขออนุมัติงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว มีการโอนไปที่ใครบ้าง ตรงนี้คนเดียวคงทำไม่ได้.



โกงคนยากไร้ ปลัด-รองปลัด มีความผิด

โกงคนยากไร้ ปลัด-รองปลัดมีความผิด

ผู้จัดการรายวัน 360° – “กฤษฎา”
 สั่งตั้ง กก.สอบวินัยร้ายแรง ชรก. อำนาจการระระดับต้น 3-5 คนของ กรมปศุสัตว์ จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ไม่ผ่านมาตรฐาน อย. รมว.พม.แย้ม ผลสอบเบื้องต้น ปลัด-รองปลัด พม. มีความผิด จับตา 30 เม.ย.เคาะเชือด

อ่านต่อหน้า **11**

วานนี้ (26 เม.ย.) นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าผลสอบสวนกรณีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าว่า ผลการสอบข้อเท็จจริงยังไม่เป็นทางการ ออกเมื่อวันที่ 25 เม.ย. พบว่าการจัดซื้อวัคซีนในปี 2559 มีวัคซีน 1 ชุด ประมาณ 1 ล้านโดส ที่ไม่มีใบรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งตามข้อกำหนดเราจะตรวจรับวัคซีนได้นั้น จะต้อง มี อย.รับรอง

“แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ รับรองไปโดยไม่มีหนังสือรับรองของ อย. ซึ่งถือว่ามีความผิด กระทั่งวันนี้ (26 เม.ย.) ปลัดกระทรวงเกษตรฯเข้ามารายงานผลการตรวจสอบกับผมอย่างเป็นทางการ ผมจึงสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นผู้ตรวจรับวัคซีน ซึ่งมีหลักฐานที่มัดแน่นที่สุด โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการสอบสวนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด ใครผิดก็ว่าไปตามผิด ใครถูกก็ว่าไปตามถูก ยืนยันจะไม่มีการหมกเม็ดหรือช่วยเหลือนัก” นายกฤษฎา ระบุ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดครั้งนี้คน นายกฤษฎา กล่าวว่า มีจำนวน 3-5 คน ซึ่งเป็นข้าราชการอำนาจการระดับต้น จึงเป็นอำนาจการสอบสวนของอธิบดีและปลัด

กระทรวง ส่วนที่ระบุว่า มีรองอธิบดี ที่มีครอบครัวมาเกี่ยวข้องในเรื่องการซื้อวัคซีนนั้น เรื่องดังกล่าวมีการสอบสวนไปแล้วตั้งแต่ก่อนตนเข้ามารับตำแหน่ง และก็ยังไม่พบเงื่อนงำในการกระทำผิดกฎหมาย ตนยังทำอะไรไม่ได้ แต่หากใครมีหลักฐาน ตนยินดีรับฟังเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการ แต่ในตอนนั้นตนจะเน้นดูประเด็นที่เห็นอยู่ชัดเจน มีหลักฐานในการกระทำผิดความผิด ตนจะทำตรงนี้ก่อน

นายกฤษฎา กล่าวด้วยว่า ถึงแม้เราจะเกิดปัญหา แต่ประชาชนไม่ต้องตกใจ จะไม่กระทบต่อการฉีดวัคซีนในสัตว์อย่างแน่นอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันสถิติการเจ็บป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าสามารถควบคุมได้ และยังไม่พบจำนวนที่เพิ่มขึ้น

สำหรับ ความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรง นายพุมพิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนายณรงค์ คงคำ รองปลัด พม. ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ยืนยันว่า สามารถสรุปผลสอบได้ตามเวลาที่กำหนดคือภายใน 30 วัน หรือ 30 เม.ย.นี้ เบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริงที่ต้องดำเนินการลงโทษ ส่วนจะรู้ว่าใครผิดและใครควรเป็นพยานต้องมีกระบวนการต่อไป รวมถึงผู้ถูกกล่าวหา ก็ต้องให้เวลาแก้ตัวได้ เพื่อสรุปผลที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะใช้วิธีการ 2 แนวทางคือคนผิดก็ดำเนินการลงโทษ ส่วนคนที่มีส่วนร่วมในการทำผิดแต่ไม่มาก คงจะเน้นในเรื่องของการพัฒนานำมาอบรมปรับทัศนคติเพื่อให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง ถือว่าทำควบคู่กันไป ส่วนที่ว่ามีการแสข่าว หนึ่งในผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพแล้ว อยากให้รอรายงานจากคณะกรรมการรายงานอย่างเป็นทางการก่อน



ข่าว สกอ.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

ไทยรัฐ
กรอบข่าว

Circulation: 800,000
 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22011

หน้า: 15(บนซ้าย)

Col.Inch: 31.99 **Ad Value:** 51,184

PRValue : 153,552

หัวข้อข่าว: สกอ.มีคำสั่งแต่งตั้งสอบวินัย"ประพัฒน์"

สกอ.มีคำสั่งแต่งตั้งสอบวินัย "ประพัฒน์"

● แนะนำกสภากำหนดมาใช้มาตรการ คสช. ● สิทธิเสียงข้างมากไม่ชอบ ก.น.

จากกรณีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อหารือการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื่องจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทยรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ครบกำหนดการรักษาราชการแทนในวันที่ 24 เม.ย.2561 และกรรมการสภาเสียงข้างมากได้ลงมติเสนอชื่อ ผศ.ประพัฒน์ ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี แต่เนื่องจาก ผศ.ประพัฒน์ถูกร้องเรียนการทุจริต และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นประธาน ได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เข้าข่ายมีมูลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สกอ.ได้ตอบข้อหารือว่า เมื่อพิจารณา

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 มี.ค.2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วนั้น ล่าสุด สกอ.ได้มีคำสั่งที่ 97/2561 ลงวันที่ 20 เม.ย.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง ผศ.ประพัฒน์ แล้ว ดังนั้น มทร.ล้านนา จึงควรนำแนวทางตามมติ ครม.ดังกล่าวไปดำเนินการตามมติ ครม.ต่อไป

ส่วนเหตุการณ์กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเสียงข้างน้อยไม่สามารถควบคุมและจัดการ

ประชุมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลได้นั้น สกอ.ตอบข้อหารือว่า เมื่อพิจารณาข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการประชุมสภามทร.ล้านนา พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 1 ซึ่งกำหนดว่า "นายกสภา มทร.ล้านนามีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้.1.เป็นประธานการประชุม 2.กำหนดการประชุม 3.ควบคุมและดำเนินการประชุม 4.งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษ เมื่อมีเหตุอันควร 5.อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้" จะเห็นว่า ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้นายกสภาฯมีอำนาจและหน้าที่ โดยเฉพาะในการควบคุมและดำเนินการประชุมสภาฯ ดังนั้น เมื่อที่ประชุมสภาฯเกิดปัญหาดังกล่าว จึงเป็นอำนาจของนายกสภาฯ ในการควบคุมเหตุการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจกรรมการสภา มทร.ล้านนา ดำเนินการเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อนายกสภาฯ สั่งปิดประชุมไปแล้ว การดำเนินการประชุมต่อไปในภายหลังย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย.



ข่าว สกว.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าวราชการ

ไทยรัฐ
 ครอบคลุม

Circulation: 800,000
 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22011

หน้า: 15(ขวา)

Col.Inch: 12.46 **Ad Value:** 19,936

PRValue : 59,808

หัวข้อข่าว: ลุยผลิตบัณฑิต-อาชีวะพันธุ์ใหม่

ลุยผลิตบัณฑิต-อาชีวะพันธุ์ใหม่

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ของ ศธ. เนื่องจากเห็นความสำคัญในการตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการวางแผนผลิตคนในสาขาต่างๆ เช่น ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค วิศวกร เป็นต้น โครงการนี้จะตอบโจทย์ใหญ่ๆ ของประเทศ 3 เรื่อง คือ 1.ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายประเทศไทย 4.0 2.ตอบโจทย์เรื่องความขาดแคลนแรงงานด้านต่างๆ และ 3.ตอบโจทย์ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โครงการนี้จะเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีทั้งองค์ความรู้ มีสมรรถนะ และทักษะที่ตอบโจทย์ภาคเอกชนและตลาดแรงงาน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 35,000 บาท ต่อคนต่อหลักสูตร ส่วนระดับอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 60,000 บาท ต่อคน หลักสูตรระดับปริญญา โครงการ 5 ปี 120,000-150,000 บาท ต่อคนต่อปี เบื้องต้นจะของบประมาณกลางปี 2561 เพื่อเริ่มโครงการ ซึ่งในส่วนของอาชีวศึกษา จะของบฯ 119 ล้านบาท และอุดมศึกษา 1,277 ล้านบาท ส่วนปีต่อไปจะไม่ขอกรอบบฯเพิ่ม จะลดหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์แล้วนำบฯมาใช้ในส่วนนี้แทน.



ข่าว สกอ.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าววิทยุ

มติชน
กรอบข่าว

Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14656

หน้า: 21 (บนซ้าย)

Col.Inch: 40.69 **Ad Value:** 44,759

PRValue : 134,277

หัวข้อข่าว: ห่วงก.ค.ศ.ลักไก่เปิด'คนนอก'บรรจุครู

ห่วงก.ค.ศ.ลักไก่เปิด'คนนอก'บรรจุครู

- เผยผอ.ร.ร.ชี้เป็นภาระเหตุสอนไม่เป็น-เก่งตัว
- แฉ27%ยอมสอนฟรี-แลกได้สอบใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งกำหนดจะรับสมัครในเดือนพฤษภาคมนี้ จัดสอบโดยส่วนกลาง หรือ สพฐ. และให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เป็นผู้ออกข้อสอบนั้น ว่า เรื่องการจัดสอบและออกข้อสอบนั้นไม่กังวล เพราะกลุ่ม ส.ค.ศ.ท.มั่นใจในคุณภาพบัณฑิต แต่ที่กังวลคือ การเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยในสาขาขาดแคลน ซึ่งปีที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้คนที่จบสาขาอื่นมาสอบบรรจุเป็นครู อ้างว่าเป็นสาขาขาดแคลน แต่แท้ที่จริงไม่ได้ขาดแคลน เพราะมหาวิทยาลัยผลิตออกมาเพียงพอ และยังคงค้างอยู่ในบัญชีอีกจำนวนมาก

ประธาน ส.ค.ศ.ท.กล่าวต่อว่า การสอบครูผู้ช่วยในปี 2560 มีผู้ที่จบสาขาอื่นสอบผ่านการคัดเลือกประมาณ 400 กว่าราย โดยคนเหล่านี้ยังไม่มีใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องไปอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาให้ผ่านก่อนจึงจะสามารถมาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตได้ แต่จากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอบปศ.) ซึ่งตนได้เข้ารับฟังด้วย มีเสียงสะท้อนจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับคนกลุ่มดังกล่าวเข้าไปเป็นครูว่า คนเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นครูและทำให้โรงเรียนต้องรับภาระดูแลเรื่องวิธีการสอน ซึ่งส่วนใหญ่สอนไม่เป็น เพราะไม่ได้เรียนมาในสายครูโดยตรง

“เท่าที่ฟังข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับคนเหล่านี้ไปเป็นครู สะท้อนว่าการส่งคนกลุ่มนี้มาถือเป็นภาระโรงเรียน แทนที่จะมาช่วย เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้วิธีสอนแต่วิธีดี กับวิธีสอนให้สนุก ขณะเดียวกันยังพบว่าบางคนขาดอบรมกับคุรุสภา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และเท่าที่ทราบทาง ก.ค.ศ.กำลังจะหารือและมีมติในเรื่องนี้อีกครั้ง ทำให้ทาง ส.ค.ศ.ท.มีความกังวลว่าเราจะถูกลักไก่ ออกมตินี้มาอีกรอบโดยไม่สอบถามความเห็นจากสถาบันฝ่ายผลิต ซึ่งดิฉันขอยืนยันว่าสาขาขาดแคลนที่ ก.ค.ศ.กำหนดไม่ได้ขาดแคลนจริง เราผลิตมาจนล้น และยังมีที่ชั้นบัญชีรอบรรจุอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น ควรจะเปิดโอกาสให้เด็กที่จบครูจริงๆ ได้เป็นครู ไม่ใช่จบอะไรมากก็สอบได้” นางประพันธ์ศิริกล่าว

นางประพันธ์ศิริกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้

ส.ค.ศ.ท.ยังอยากขอความชัดเจนจาก ก.ค.ศ. กรณีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังสอบภาค ก ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผ่านแล้วสามารถใช้คะแนนมาสอบภาค ข วิชาชีพครู ได้เลย โดยอ้างว่าเพื่อลดขั้นตอนนั้น ส.ค.ศ.ท.ขอความชัดเจนว่าผู้ที่สอบผ่านภาค ก จะสามารถมาสอบภาค ข ได้ทุกคน หรือว่าเฉพาะคนจบครูเท่านั้น เพราะขณะนี้เรามีความกังวลว่าอาจจะทำให้ได้คนที่ไม่มีความพร้อมมาเป็นครูอีก ทั้งนี้ที่ผ่านมา การเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย เด็กที่จบครูมีโอกาสสอบเข้าไปเพียง 70% จากอัตราที่เปิดรับ เพราะที่เหลือเปิดช่องให้สาขาอื่นมาสอบ รวมถึงยังมีกลุ่มที่ไม่จบครู แต่โรงเรียนทั้งรัฐและเอกชนจ้างสอน เมื่อครบ 2 ปีก็สามารถมาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากคุรุสภาได้ บางคนถึงขั้นสอนฟรี เพื่อให้ได้สิทธิสอบใบอนุญาต ซึ่งคนเหล่านี้มีอยู่ถึง 27%



ข่าว สกว.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าววิทยุ

มติชน
สุดสัปดาห์

Circulation: 500,000
 Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน - พุธที่ 3 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 1967

หน้า: 19(ขวา)

Col.Inch: 82.14 Ad Value: 39,427.20 PRValue : 118,281.60
 คอลัมน์: การศึกษา: เปิดเบื้องหลัง...จับโจรโมเน็ต เครือข่ายผีมหากาพย์...



เปิดเบื้องหลัง...จับโจรโมเน็ต เครือข่ายผีมหากาพย์กินเงิน ร.ร.



พื้นที่ ทำให้บางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนรายอื่น ทำให้รัฐต้องเสียเงินซ้ำซ้อน

ที่สำคัญต้องเสียเงินจำนวนมากให้กับสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า!

ย ้อนกลับไปก่อนการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ ศธ. เริ่มตั้งแต่ปี 2538 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เสียค่าใช้จ่ายต่อบิลละ 3,000 ล้านบาท ต่อมาปี 2540 มีการเปลี่ยนช่องทางการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตจากเจ้าเดิม มาเช่าสัญญาณจากทีโอที ภายใต้ชื่อเครือข่าย Moenet ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางส่งสัญญาณไปยังสถานศึกษาในสังกัด ขณะที่สถานศึกษาบางส่วนจะใช้สัญญาณจากเครือข่าย UNInet หรือยูนิเน็ต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ทั้งนี้ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่างบประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทต่อปีนั้น แบ่งเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (สพฐ.) 2,000 ล้านบาทต่อปี สำนักงานปลัด ศธ. 1,000 ล้านบาทต่อปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประมาณ 130 ล้านบาทต่อปี

ขณะเดียวกันยังมีศูนย์การเรียนรู้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด้วย

ดี านนายประเสริฐบอกว่า ตนเองเข้ามาดูแลเรื่องนี้ในฐานะรองปลัด ศธ. ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งที่ยังไม่เคยเห็นสัญญาณดังกล่าวมาก่อน แต่อยากทำให้เป็นไปตามระเบียบราชการ สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 8 ที่ดูแลเรื่องนี้ ไปดำเนินการให้ถูกต้อง

แต่กลับถูกเตะถ่วง จนเลยกำหนด และขอให้ตนเองลงนามต่อสัญญา ตอนนั้นได้ย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุคนดังกล่าวออกจากงานเดิมเพื่อรอการสอบสวนแล้ว โดยตนได้

ใ กลับเติมที่ กับกรณีการตรวจสอบการทุจริตการดำเนินการเครือข่าย Moenet หรือโมเน็ต ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

หลัง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงทุนหนึ่งเป็นประธานสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

และสรุปผลสืบสวนเบื้องต้น ว่า คดีนี้มีมูลการทุจริตจริง

พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังที่น่าตกใจว่า เรื่องนี้หนักถึงขั้นข่มขู่ และเสนอสินบนให้กับ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้!

นำมาสู่เหตุผลที่ทำให้ 'ทมอธี' สั่งรื้อใหญ่การดำเนินการระบบอินเทอร์เน็ตของ ศธ. ปรับนโยบายการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ศธ. ทั่วประเทศ

จากเดิมใช้สัญญาณ Moenet ที่ไม่มีตัวตน เป็นเหมือนเครือข่ายผีที่ ศธ. ตั้งชื่อขึ้น และเช่า

สัญญาณจาก บมจ.ทีโอที เพื่อปล่อยสัญญาณให้กับโรงเรียนต่างๆ อีกทอดหนึ่ง

มาเป็นให้สิทธิโรงเรียนสามารถเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง

และยกเลิก Moenet ไปเมื่อช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา

และเริ่มดำเนินการสืบสวนในทางลับ พบความไม่ชอบมาพากล

โดยเฉพาะการเช่าสัญญาณซึ่งสูงเกินจริงถึงปีละ 3,000 ล้านบาท

ที่สำคัญการต่อสัญญาแต่ละครั้ง ไม่พบหลักฐานการทำสัญญา ขณะที่สัญญาณที่ปล่อยไปถึงสถานศึกษาต่างๆ ส่วนทางกับบขฯ หลายพันล้านบาทที่ ศธ. ต้องจ่ายไปทุกปี โดยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะใช้ได้ดีเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่

ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางหรือในพื้นที่ห่างไกล สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่คงที่ กะปริกะปรอย หรือไม่สามารถใช้งานในบาง

รหัสข่าว: C-180427031026

หน้า: 1/2



ข่าว สกว.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าววิทยการ

มติชน
สุดสัปดาห์

Circulation: 500,000
 Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน - พุธที่ 3 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 1967

หน้า: 19(ขวา)

Col.Inch: 82.14 Ad Value: 39,427.20 PRValue : 118,281.60
 คอลัมน์: การศึกษา: เปิดเบื้องหลัง...จับใจโรมันเน็ต เครือข่ายฝีมหากาพย์...

รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลการเข้าซื้อสัญญา Moenet ซึ่งในปีแรกที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ที่พัสดุดีได้เสนอให้มีการต่อสัญญากับบริษัทที่เข้าซื้อสัญญาเป็นเวลา 2 เดือน ก่อนที่จะเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

ต่อมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ขณะนั้น มีนโยบายให้บูรณาการการใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้น ทางเจ้าหน้าที่จึงให้มีการต่อสัญญากับบริษัทเดิมออกไปอีก 3 เดือน ก่อนเปิดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ทำให้ระยะเวลาเข้าซื้อสัญญาอินเตอร์เน็ตลดลงเหลือเพียง 7 เดือน จึงไม่มีบริษัทอินเตอร์เน็ตรายอื่นเข้าร่วมประมูล ทำให้ในปีแรกต้องเข้าซื้อสัญญาอินเตอร์เน็ตจากรายเดิม

แต่ปี 2560 ตนเองตั้งใจเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบอย่างถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุรายเดิมมาขอให้ต่อสัญญาอีก ตนจึงส่งเรื่องกลับ โดยขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง

แต่เจ้าหน้าที่พัสดุกลับไม่ดำเนินการตามและขอให้ตนเองต่อสัญญาแบบที่ผ่านมา

“เจ้าหน้าที่รายดังกล่าว ไม่ทำตามที่ผมสั่งการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ปล่อยให้เวลาล่วงเลย และจะมีปีให้ผมเซ็นสัญญาเหมือนปีที่ผ่านมา พอผมไม่ยอมเซ็น เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวก็ขู่ ว่า ผมจะทำให้โรงเรียนกว่า 3 หมื่นโรงเรียนทั่วประเทศไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ และโรงเรียนจะเดินขบวนมาเรียกร้อง แต่ผมก็ยืนยันคำเดิม เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวจึงนัดบริษัทเข้าซื้อสัญญาอินเตอร์เน็ตให้เข้าพบ เพราะเข้าใจว่า ที่ไม่ยอมเซ็นเพราะต้องการเรียกเงิน ทั้งที่ความจริงแล้วผมต้องการให้ทำตามระเบียบที่ถูกต้อง จากนั้นจึงมีการเสนอสินบน โดยบอกว่า ถ้ายอมเซ็นจะให้ 7% เจ้าหน้าที่คนเดิมยังบอกอีกว่า ให้ผมรับ

เพราะปลัด ศธ.คนเก่าๆ ก็เคยรับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใคร และเคยรับจริงหรือไม่ก็ไม่รู้” นายประเสริฐกล่าว

รายนามนั้น ข้าราชการรายดังกล่าว ถึงขั้นกล้าข่มขู่รองปลัด ศธ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตัวเอง ว่า หากไม่เซ็นต่อสัญญา จะทำให้โรงเรียนกว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ถึงขั้นพาบริษัทเจ้าของเครือข่ายเข้าพบเพื่อเสนอสินบน 7%!

ดังนั้น เร็วๆ นี้ ‘หมอธี’ จึงเตรียมส่งข้อมูลทั้งหมดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบต่อไป ส่วนที่อ้างว่า เป็นการเข้าซื้อสัญญาแบบจีทูจี ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสัญญานั้น ตรงนี้จะส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องหรือไม่ ถ้า สตง. ชี้ว่าผิด ข้อมูลก็จะไปเชื่อมโยงกับ ป.ป.ช. ซึ่งเท่าที่ทราบมีหลายบริษัท และมีเอกชนเข้าร่วมด้วย

ซึ่งถ้าเป็นจริงตามข้อมูลที่กล่าวหา หมายความว่า จะมีข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ ระดับ 9, 10 และ 11 เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วย!

ถือเป็นอีกหนึ่งแฉโลงกินของ ศธ. ที่ปะทุขึ้นมาให้เห็นอีกเรื่อง จากนี้ต้องจับตาดูว่า บทสรุปมหากาพย์การโกงอินเตอร์เน็ตของ ศธ. ครั้งนี้ จะสามารถลากคนผิดมาลงโทษได้ครบถ้วนหรือไม่

หรือจะจับได้แค่ปลาชิวปลาสร้อย
สุดท้าย “ไอ้โม่ง” ตัวการใหญ่ก็ลอยนวล
เช่นเดิม... ●



'บิกโย่ง'ซีเมลสอบ'ปลัดพม.-รองฯ'ผิดจริง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่สถาบันพระประชาบดี จ.ปทุมธานี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงนายวุฒิพัฒน์ เลิศเขาวลีที ปลัด พม. และนายณรงค์ คงคำ รองปลัด พม. ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องการทุจริตเงินสงเคราะห์คนที่พึ่งพานายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ได้มารายงานความคืบหน้าผลการสอบเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ยืนยันว่าสามารถสรุปผลสอบได้ตามเวลาที่กำหนดคือภายใน 30 วัน หรือ 30 เมษายนนี้ เบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริงต้องดำเนินการลงโทษ ส่วนจะรู้ว่าใครผิดและใครควรเป็นพยานต้องมีกระบวนการต่อไป รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องใช้เวลาแก้ต่างตามระเบียบราชการก่อนที่จะสรุปผลที่ชัดเจน

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยถึงการตรวจสอบทุจริตเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งว่า สำนักงาน ป.ป.ท.ได้เสนอผลการตรวจสอบการทุจริตคนไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นวาระการพิจารณาของบอร์ด ป.ป.ท. มีมติให้ตั้งอนุกรรมการไต่สวน 2 จังหวัด คือ พัทลุง ยะลา และสั่งสอบสวนเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ และศูนย์พัฒนาราชภาพบพื้นที่ราบสูงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริต เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินมีขั้นตอนเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก ตั้งแต่การตั้งเรื่องไปจนถึงการจ่ายเงิน ดังนั้นการตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดทางอาญาควรทำด้วยความรอบคอบ และต้องมีพยานหลักฐานชัดเจน บางรายชื่อบอร์ด ป.ป.ท.ยังไม่อนุมัติให้ตั้งอนุกรรมการไต่สวน เนื่องจากเห็นว่า

ในชั้นการตรวจสอบมีการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายและสอบปากคำพยานบุคคลน้อยเกินไปสำหรับพฤติกรรมการความผิดยังเป็นรูปแบบเดิม มีการสำรวจบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับเงินสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยมบ้านเท็จ และจ่ายเงินเพียงบางส่วนเบียดบังไว้เป็นบางส่วน ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ท.ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว 56 จังหวัด ขั้นตอนข้อเท็จจริงยังตรวจสอบไม่ครบ 76 จังหวัด จึงยังตอบไม่ได้ว่ามีกรทุจริตทั้ง 76 จังหวัดหรือไม่

พล.ต.อ.จรัมพรกล่าวด้วยว่า ส่วนการตรวจสอบทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาได้ส่งหลักฐานพร้อมรายชื่อข้าราชการเพิ่มเติมอีก 44 รายให้ ป.ป.ท.ตรวจสอบนั้น พล.ต.อ.จรัมพรกล่าวว่า บอร์ด ป.ป.ท.มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนนางรจนา ลินทิ กับพวกตามที่มีการแจ้งความไว้ที่ สน.ดุสิต ว่ามีการทุจริตงบประมาณกองทุนจำนวน 12.8 ล้านบาทในปี 2560

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ช่วง 13 กุมภาพันธ์-26 เมษายน 2561 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 123,159,000 บาท ว่า 1.ดำเนินการตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ใช้งบประมาณจำนวน 76 ศูนย์ 2.กำหนดเป้าหมายสำหรับศูนย์ที่ใช้งบประมาณสูงตั้งแต่ 1 ล้านบาท หรือที่ได้รับเบาะแสเป็นหมายเร่งด่วนจำนวน 37 จังหวัด แล้วเสร็จวันที่ 31 มีนาคม 2561 พบความผิดปกติจำนวน 34 จังหวัด ที่เหลือ 3 จังหวัด และ จ.สิงห์บุรี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช แต่มีการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เนื่องจากพบว่าอาจนำเงินสงเคราะห์ไปใช้ซื้อของที่ราคาแพงผิดปกติ จังหวัดที่ตรวจสอบพบความผิดปกติถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 จำนวน 60 จังหวัด คณะกรรมการ ป.ป.ท.รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงจำนวน 33 จังหวัด อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวน 13 จังหวัด โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

พ.ท.กรทิพย์กล่าวอีกว่า ในส่วนของการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์คนที่พึ่งพานิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราชภาพพื้นที่สูง ศูนย์ประสานงานโครงการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ ได้รับงบประมาณ รวมวงเงินประมาณ 370,000,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท.ได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวน 9 แห่ง รวมวงเงินงบประมาณ 135,755,00 บาท สำนักงาน ป.ป.ท.รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 2 แห่ง คือ 1.นิคมสร้างตนเองเชียงใหม่ จ.อุดรธานี 2.ศูนย์ประสานงานโครงการ สันกำแพง เชียงใหม่ ส่วนนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นิคมสร้างตนเองห้วยหิ้ว จ.อุดรธานี นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. พบพฤติการณ์ลักษณะมุ่งเน้นให้เงินทุกกลุ่มวิชาชีพและเบิกสงเคราะห์จำนวนหลายครั้ง นอกจากนี้ในส่วนของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล ศูนย์พัฒนาราชภาพพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ นครศรีธรรมราช นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบื้องต้นพบว่าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์จากการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้รับเงิน อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.พิจารณา



ข่าว สกอ.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

คม ชัด ลึก

Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5995

หน้า: 1(ล่าง), 6, 15

Col.Inch: 318.48 Ad Value: 7,00,656

PRValue : 2,101,968

หัวข้อข่าว: กองทัพพหุน 'บิกตู' ไม่หวังมีอบบพฤษภา อภิลิทธิอัตคตสช.'ทำ...

กองทัพพหุน 'บิกตู' ไม่หวังมีอบบพฤษภา

อภิลิทธิอัตคตสช.'ทำอะไรรู้้อยู่แก้ไข' วิทยุยันไร่ปัญหาทำเลือกตั้งยึด

ผบ.ทหารสูงสุดประกาศจุดยืนกองทัพพหุน "บิกตู" เล่นการเมืองทหารพร้อมสนับสนุน "อภิลิทธิ" ลั่นพร้อมเป็นฝ่ายค้าน อัตคตสช.ทำอะไรรู้้อยู่แก้ไข ไขเงิน-ตำแหน่งเป็นเหยื่อล่อ นายฯ บินลิงคโปสโซว์ศักยภาพ อาเซียนเข้มแข็ง 27-28 เม.ย. **อ่านต่อหน้า 6**

บิกตู

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พล.อ.ธาร์ไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.นริศ ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

● ผบ.ทสส.ถกเหล่าทัพเข้ม

พล.อ.ธาร์ไชยยันต์ ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลสถานการณ์การเมือง ซึ่งจะมีการชุมนุมในเดือนพฤษภาคมนี้ว่า คงจะดูแลตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เตรียมแผนการรองรับไว้แล้ว ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมจะปักหลักค้างคืน ช่วงครบรอบ 4 ปีในการยึดอำนาจของ คสช.นั้น คงใช้กฎหมาย

เป็นหลัก พร้อมพูดจาหรือทำความเข้าใจถึงขั้นตอนในการดำเนินการ ทั้งนี้ คิดว่าที่ผ่านมาคงได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

● ยันทหารพร้อมหนุนรัฐบาล-ผู้นำ

เมื่อถามว่า บทบาทของกองทัพหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีท่าทีจะเล่นการเมือง พล.อ.ธาร์ไชยยันต์ กล่าวว่า แน่แน่นอน ทางกองทัพก็ยังคงเป็นเครื่องมือของรัฐบาลอยู่แล้ว การสนับสนุนรัฐบาลเป็นหน้าที่หลักของกองทัพ ส่วนที่ถามว่าบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มชัดเจนในการลงเล่นการเมืองเพราะมีการตั้งตัวอดีตนักการเมืองเข้ามาร่วมทำงานกับรัฐบาล กองทัพยังคงสนับสนุนอยู่หรือไม่ นั้น เรายังสนับสนุนรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลอยู่

ส่วนหลังเกษียณอายุราชการจะเห็นผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดนี้ร่วมพรรคทหารหรือไม่ พล.อ.ธาร์ไชยยันต์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของอนาคต แต่ในความคิดส่วนตัว คงไม่เกี่ยว ซึ่งก็คงจะมีหน้าที่บทบาทในเรื่องของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) แต่นั่น การปฏิบัติ

งานของทหารสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปกติจะมีแผนล่วงหน้าชัดเจนอยู่แล้ว ก็จะดำเนินการไป ส่วนนโยบายที่เพิ่มเติมหรือปัญหาเฉพาะหน้า หรือการช่วยเหลือประชาชน สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ก็มีแผนงานแผนเผชิญเหตุรองรับอยู่แล้ว ภาพรวมส่วนใหญ่กองทัพปฏิบัติตามแผนและนโยบายที่วางไว้ ส่วนที่ฝ่ายการเมืองมองว่า พล.อ.ประยุทธ์ใช้กองทัพเป็นเครื่องมือในการหาเสียงนั้น คิดว่าแล้วแต่คนมอง ซึ่งปกติตั้งแต่ดำเนินการมาก็ทำอย่างนั้นมาโดยตลอด ส่วนใครจะคิดอย่างไรเป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคน

● ผบ.ทบ.ขออย่าประโคมข่าว

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. กล่าวถึงการดูแลการชุมนุมทางการเมืองในเดือนพฤษภาคมนี้ว่า คิดว่าไม่มีอะไรที่น่าห่วงกองทัพมีแผนอยู่แล้ว แต่มองว่าการชุมนุมเป็นเรื่องของการเรียกร้องของกลุ่มคนเดิมๆ ที่อยากเลือกตั้ง ยังไม่มีความชัดเจนของสถานที่รายละเอียด จำนวนคน เรายังมีเวลาในการติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ไม่อยากให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่าเป็นการชุมนุมใหญ่ เพราะจะเกิดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ซึ่งการชุมนุมอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เพราะเป็นกระบวนการที่ผู้ชุมนุมกระทำต่อเนื่องและยังอยู่ในกรอบตั้งแต่ก่อนเดือนเมษายน ซึ่งไม่ได้อะไร

เมื่อถามว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองยังอยู่ในกรอบหรือไม่ พล.อ.เฉลิมชัยกล่าวว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองยังอยู่ใน



ข่าว สกอ.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าวราชการ

ดม ชาติ ลึก

Circulation: 900,000
 Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5995

หน้า: 1(ล่าง), 6, 15

Col.Inch: 318.48 Ad Value: 7,00,656

PRValue : 2,101,968

หัวข้อข่าว: กองทัพอากาศ 'บิกตู' ไม่หวังมีอุปถัมภ์จาก อภิลิทธิยึดคสช.'ทำ...



■ โฉมใหม่ “น้องเกียวก้อย” ■
 พ.อ.วันชนะ สวัสดิ์ หรือผู้พันเบิร์ด
 ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม
 และรองผู้อำนวยการ
 กองประชาสัมพันธ์
 สำนักงานปลัดฯ พร้อม
 “น้องเกียวก้อย”
 มาสคอตสัญลักษณ์
 กระบวนการสร้างความ
 สามัคคี
 ประองดอง
 ที่กระทรวง
 กลาโหมทำ
 ขึ้นมาใหม่
 ลงพื้นที่
 แจกสัญญา
 ประชาคม
 บริเวณสถานี
 รถไฟฟ้าสยาม
 พร้อมกับเปิดตัว
 ทูตประองดองอย่าง
 เป็นทางการ เมื่อ
 วันที่ 26 เม.ย.

กรอบ เป็นการแสดงความคิดเห็นในแง่มุม
 ต่างๆ ของแต่ละกลุ่มการเมือง เป็นไปตาม
 กระบวนการ นักการเมืองก็ต้องแสดงตัวใน
 แง่มุมต่างๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนคนที่ออก
 มาให้ข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานนั้น ก็ต้องไปดูว่า
 ใครเสียหายก็แจ้งความดำเนินคดี เป็นไปตาม
 นั้น ซึ่งในข้อเท็จจริงบ้านเมืองต้องยืนอยู่บนข้อ

เท็จจริง การกล่าวหาที่ลอยๆ ไม่มีหลักฐาน
 ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย

● **ไม่รู้โรหาวรินทร์เสนอรัฐบาลแห่งชาติ**

ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่น่าย
 วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โหระชื่อดัง เสนอแนวคิด
 รูปแบบรัฐบาลแห่งชาติ ว่า “ไม่รู้” ยังไม่ได้ศึกษา

ส่วนแนวทางดังกล่าวจะติดต่อสถานการณ์
 ประเทศในช่วงนี้หรือไม่ ยังไม่ได้ติดตาม
 และไม่ได้รับเรื่องนี้สักชิ้น

เมื่อถามว่า ชอบซื้อพรรคพลังประชารัฐ
 หรือไม่ พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า เพิ่งจะรู้จัก
 ชื่อนี้เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

● **มาร์คตอกการเมืองไทยล้มเหลว**



วันเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวความพยายามของคนในรัฐบาลต้องการจัดตั้งพรรคการเมืองว่า เคยพูดหลายครั้งว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์ค่อนข้างชัดว่าไม่ค่อยอยากให้ผู้มีอำนาจในขณะนี้มายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่ดูเหมือนคนในรัฐบาลประกาศแล้วว่าคิดถึงการจะตั้งพรรคการเมือง แต่การที่ทุกวันนี้ไม่ได้พูดในแง่ที่เป็นพรรคการเมือง แต่พูดในแง่ที่ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่ต้องการ ถ้าพยายามจะบอกว่าปัญหาการเมืองในอดีตไม่อยากกลับไปแก้ไข ก็ต้องไปดูว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่เป็นที่มาของวิกฤติทางการเมือง ปัญหาคือถ้าไม่เริ่มต้นด้วยการตั้งหรือการแบ่งขั้วทางการเมืองที่สุจริต เทียงธรรม สุดท้ายก็ไปไม่ได้ ขาดความศรัทธาในกระบวนการทางการเมือง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่นั้นที่หลายคนใช้คำว่า ดู มันก็คือกลับไปเรื่องเดิมว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่มีความพยายามรวบรวมนักการเมืองด้วยการเสนอผลประโยชน์ จะเป็นในรูปแบบของเงินหรือตำแหน่ง เอาอำนาจของรัฐมาใช้ในการต่อรองเป็นบ่อเกิดของการเมืองที่ไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม สุดท้ายจะเป็นวิกฤติทางการเมือง เพราะฉะนั้นรัฐบาลที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักนิติรัฐนิติธรรม และ คสช. ที่ประกาศตัวเข้ามาว่าจะทำการเมืองให้ดีขึ้นนั้น ไม่ควรจะมีพฤติกรรมไปตอกย้ำปัญหาการเมืองที่ล้มเหลวในอดีต

● เห็นคนจ้องดูส.ส.รู้แก๊จ

เมื่อถามถึงการที่มีหลายคนเข้าข้างรัฐบาล บอกว่าอย่าเรียกว่าดู แต่เป็นการนำคนที่เห็นพ้องกันเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองมารวมกันนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า คนที่ท้ออยู่ก็ท้ออยู่แก๊จ สิ่งที่ใช้พูดจะใช้คำว่าต่อรอง ก็คงไม่ผิด

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 6



เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามีกระแสเปลี่ยนแปลง เป็นข้อเสนอหรืออะไร ถ้าบอกว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการทำงาน การบริหารราชการแผ่นดินตามปกติ ขอลถามว่ามันแปลกหรือไม่ เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเกือบ 4 ปี ในการคัดเลือกคนมาร่วมทำงานกับรัฐบาล เขาพยายามหลีกเลี่ยง

นักการเมือง และเขาพูดถึงนักการเมืองอย่างไร แต่ทำไมวันนี้กลายเป็นการไปเสนอตำแหน่งทางการเมืองให้แก่ักการเมืองมากผิดปกติ รัฐบาลจะอธิบายอย่างไร

● ยับขป.พร้อมเป็นฝ่ายค้าน

ส่วนที่ถามว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์จะก้าวไปอย่างไรต่อการเมืองที่จะเกิดขึ้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตอนที่มีคนที่เข้ามาใหม่ที่เขาอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ มีการพูดคุยกันในเรื่องของจุดยืน นโยบายในเรื่องต่างๆ พรรคค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าแนวทางของพรรค ถ้าดูตามสากล อุดมการณ์คือ เสรีนิยมประชาธิปไตย คือประชาธิปไตยที่ไม่ได้พูดแค่ว่าเลือกตั้ง แต่เป็นเรื่องการเคารพเสียงข้างน้อยด้วย ยอมรับการตรวจสอบถ่วงดุล แนวทางนี้ก็จะต้องแปรไปสู่ นโยบายในด้านต่างๆ หรือหลักคิดในด้านต่างๆ วันนี้ชัดเจนว่าหลักของเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งเริ่มต้นจากการที่ทุกคนต้องมีสิทธิ มีเสียงเป็นเจ้าของประเทศ และพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องไปเดินร่นจับมือกับใคร ถ้าพรรคมีความเห็นว่าจะทำงานกับใครแล้วไม่ตรงกับอุดมการณ์ นำพาบ้านเมืองไปผิดทิศผิดทาง พรรคประชาธิปัตย์ก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ ไม่มีปัญหาอะไร

● ย้ำรัฐบาลต้องฟังเสียงปชช.

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวถึงกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ตั้งข้อสังเกตว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 ขัดรัฐธรรมนูญ อาจทำให้ต้องใช้เวลากว่า 1 ปี และส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปว่า เป็นเรื่องอนาคต เพราะสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความแล้วหรือยัง เรื่องอนาคตนั้นตอบยาก แต่เพราะนายนิพิฏฐ์เป็นนักการเมือง ย่อมมีเหตุผลของตัวเองเพื่อรองรับการคาดหมาย

“ผมฟังประชาชนมา เขาเชื่อแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โลกไซเบอร์มันไปไกล ประชาชนบอกว่าฟังจากคนในรัฐบาล ฟังจากนายกฯ ฟังจากสื่อมวลชนแล้วมันวันเวลาไปเรื่อย ผมเชื่อว่ารัฐบาลคง

ต้องรู้ในเรื่องเหล่านี้ว่าจะอะไรที่ทำแล้วขัดกับความต้องการของประชาชน มันก็ไม่ใช่ผลดีต่อรัฐบาล ดังนั้น ถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วทำให้การเลือกตั้งช้าออกไป รัฐบาลคงต้องหาทางแก้ นี่เป็นคำตอบที่พอจะอนุมานได้ว่าจะไปเลือกตั้งวันไหน” นายทรงศักดิ์กล่าว

● เชื้อเลื่อนเลือกตั้งไม่เป็นผลดี

เมื่อถามว่า หากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจริง จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อรัฐบาลใช่หรือไม่ นายทรงศักดิ์กล่าวว่า ตนไม่ได้พูดเอง แต่ฟังเสียงประชาชนมา เพราะทุกคนมีความเชื่อว่าจะเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างเป็นทางการ ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะหอดเวลาการเลือกตั้งออกไปด้วยเหตุผลอะไร เพราะด้วยอำนาจของนายกฯ และคสช.ในวันนี้ การกำหนดการเลือกตั้งสามารถทำได้ เพราะมีมาตรา 44 และกลไกต่างๆ ที่นำไปใช้เป็นเครื่องมือกลับมาสู่การเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง เชื่อว่าถ้าฟังเสียงนักการเมืองทุกคนก็คงพูดตรงกันว่าไม่มีประชาชนในจังหวัดใดที่ต้องการให้เลื่อนการเลือกตั้ง ทุกคนคงต้องตรอ สุดท้ายเป็นนักการเมือง ต้องฟังเสียงประชาชน ถ้ารัฐบาลขอเลื่อนแล้วประชาชนนิ่ง บอกให้เลื่อนได้ ส่วนตัวจะไปทำอะไร และเชื่อว่าคนที่ต้องฟังเสียงประชาชนมากกว่าตนก็คือนายกฯ และรัฐบาล

● ชี้รัฐบาลหาทางออกปมคำสั่งคสช.แล้ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตั้งข้อสังเกตหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 ขัดรัฐธรรมนูญ อาจทำให้ต้องใช้เวลากว่า 1 ปีว่า เรื่องนี้เดาได้ 3 ทาง คือ 1.ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 2.แก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว และ 3.ให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว ซึ่งวันนั้นเดาไปในทางที่ 3 ทำไม่เดาไปในทางที่ 1 หรือเพราะแอบรู้คำตอบมาหรือไม่ และวันนี้รัฐบาลไม่เดาอะไร เพราะรู้ว่ามามีทางเลือก 3 ทาง ซึ่งเตรียมไว้ทั้ง 3 ทาง และหากต้องรู้เรื่องก็ใช้เวลาเพียงไม่นาน

เมื่อถามถึงกรณีนายวรินทร์ บัววีรัตน์เลิศ (โหรคมช.) ออกมาพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติ นายวิษณุ กล่าวว่า “ไม่ทราบ ไม่รู้เรื่อง คงต้องถามเขาเอง”



● จาตุรนต์ชัยคสช.ทำลายกสทช.

ขณะที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ออกคำสั่งมาตรา 44 ยกเลิกการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ โดยระบุว่า การที่คสช.ออกคำสั่งล้มการสรรหาและกำหนดแนวทางดูแลทีวีดิจิทัลเป็นการรวมศูนย์ การกำหนดความเป็นไปและการตัดสินใจของ กสทช.ไว้ในมือของ คสช. โดยเฉพาะหัวหน้า คสช.ตามลำพัง การออกคำสั่งเช่นนี้ เป็นเหมือนบทสรุปที่คสช.ได้กระทำต่อ กสทช.คือ ยึดเอาอำนาจทุกอย่างไปจากกสทช. จนไม่เหลือสภาพของการเป็นองค์กรอิสระที่ควรจะวางตัวเป็นกลาง และมีหน้าที่ดูแลให้เกิดการกระจายการใช้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนรวมของชาติให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในสังคมให้มากที่สุด

● อดีตนายกฯล้มหลักความเป็นอิสระ

ความจริง คสช.ได้ทำลายความเป็นอิสระของ กสทช. จนเกือบไม่เหลืออะไรมานานแล้ว เช่น ออกคำสั่งกำหนดการใช้จ่ายเงินรายได้จากการประมูลเสียงเอง และให้อำนาจรายได้ที่เหลือเข้าคลัง การแทรกแซง กสทช. ครั้งแล้วครั้งเล่า รวมทั้งการทำให้ กสทช.กลายเป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ด้วยการสั่งปิดทีวีหรือวิทยุที่เห็นว่ามีคำสั่งคสช.ตามอำเภอใจและเลือกปฏิบัติซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ กสทช.พึงกระทำเลย

การออกคำสั่งครั้งล่าสุดนี้ นอกจากทำให้ กสทช.จะต้องอยู่ต่อไปอย่างไม่มั่นคงและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เป็นแก่นสารแล้ว ยังมีการดูแลทีวีดิจิทัลที่ทำให้เกิดการได้หรือเสียผลประโยชน์มหาศาลของบริษัทเอกชน ซึ่งแทนที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การรับผิดชอบทั้งหมดกลับกลายเป็นของ คสช.ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ที่ไม่มีใครตรวจสอบถ่วงดุลได้ หรือแม้แต่จะวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้ จึงไม่มีใครรู้ว่า จะเกิดการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องกันมากน้อยเพียงใด

ส่วนที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษา คสช. ออกมาแก้ต่างให้ คสช.ในเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะกฎหมาย กสทช.มีปัญหานั้น ต้องถามว่าอยู่

กันมาจะ 4 ปีแล้ว ไปทำอะไรกันอยู่ ทำไมไม่แก้ไขเสีย และในครั้งนี้อาจจะไม่เลือกวิธีแก้กฎหมายแทนที่จะออกคำสั่งซึ่งเป็นการทำลายระบบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศ และกำลังทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก

● “ชัชวาลย์” ลั่นไม่มีเอี่ยวเสียงในคลิป

ที่รัฐสภา พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิก สชนช. ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีคลิปเสียงการสนทนาการเลือกกสทช. เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรกว่า วันนี้เป็นเพียงการวางกรอบการทำงาน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะประชุมทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยจะนำคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่มาถอดคำพูดว่ามีเนื้อหาอย่างไร มีการตัดต่อหรือไม่ และใครเป็นผู้เผยแพร่ เบื้องต้นยังไม่รู้ว่าการสนทนาในคลิปเกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร ซึ่งคณะกรรมการกำลังหาข้อมูลอยู่ โดยจะเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก่อน ทั้งสมาชิกสชนช. และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ยอมรับว่ากรอบเวลา 30 วันที่ใช้ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการคงทำงานกันแบบที่ตึงเครียด แต่เราก็จะพยายามเร่งรัดให้ทันตามกรอบที่กำหนด

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ ยังกล่าวชี้แจงกรณีมีการพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในเสียงที่ปรากฏในคลิปว่า ไม่ใช่อย่างแน่นอน พร้อมทั้งปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่า จะดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริง และปัจจุบันสามารถพิสูจน์เสียงทางวิทยาศาสตร์ได้

● “พท.”เปิดเสาร์-อาทิตย์ยืนยันสมาชิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายนนี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะหมดเวลายืนยันความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในวันที่ 30 เมษายนนี้ พรรคเพื่อไทย (พท.) จะเปิดให้ยืนยันความเป็นสมาชิกตั้งแต่ 09.00-17.00 น. ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดให้สมาชิกมายืนยันความเป็นสมาชิกได้เพียงในวันและเวลาราชการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแกนนำ และสมาชิกหลัก ๆ ของพรรคได้ทยอยเดินทางมายืนยันความเป็นสมาชิกกันเกือบครบแล้ว ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะไปร่วม

กับพรรคใหม่ อย่างตระกูลบรรณศิริ ก็มายืนยันความเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน แต่กลุ่มสะสมทรัพย์ และฝั่งวังน้อย ยังคงจับตา เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้มายืนยันความเป็นสมาชิกพรรค ส่วนสมาชิกในพื้นที่ต่างจังหวัดตลอดช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ มี ส.ส.ทยอยเดินทางนำเอกสารมาส่งให้ทางพรรคเรื่อย ๆ โดยเจ้าหน้าที่พรรคเองกำลังระดมกำลังตรวจเอกสารที่ได้รับ เพราะแม้จะได้รับเอกสารจำนวนมากแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เพราะก็มีบางคนที่ยื่นเอกสารตกหล่น

● นายกษบิณสิงคโปร์ถกผู้นำอาเซียน

วันเดียวกัน พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. พร้อมคณะ มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 13.10 น. โดยเที่ยวบินพิเศษ ไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ จากนั้นในช่วงค่ำนายกฯ จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ ก่อนร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 เต็มคณะ จากนั้นในวันที่ 28 เมษายน เวลา 10.00 น. จะมีพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 32 และในช่วงบ่ายจะเข้าสู่การประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ครั้งที่ 11 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 17.20 น.

● วิศวศัภษาภาพอาเซียนเข้มแข็ง

ส่วนการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 11 นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเตรียมการเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี แผนงาน IMT-GT เพื่อเสนอแนวทางดำเนินงาน รวม



ทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่สร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนุภูมิภาค เน้นย้ำความสำคัญด้านความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบ ยืนยันการสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา โดยที่ประชุมจะได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 แผนงาน IMT-GT ด้วย

● อัปเดตกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่หาเสียง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวัจน์ ธานีวรวัธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่า ที่ประชุมจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 แสนบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบเงินกองทุนหมู่บ้าน ปี 2559-2560 ซึ่งหมู่บ้านที่จะได้รับจะต้องมีคุณสมบัติจดทะเบียนนิติบุคคลจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และเป็นกองทุนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ปล่อยกู้หรือแบ่งเฉลี่ยสมาชิก แต่ต้องเป็นประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้สมาชิก

อย่างไรก็ตาม ยืนยันการเพิ่มเงินกองทุนไม่ใช่การหาเสียงหวังประโยชน์ทางการเมือง เพราะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องของรัฐบาล เป็นการให้นำเงินกองทุนไปจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และสร้างศักยภาพในการบริหารชุมชน ดังนั้น ไม่ควรเอาทุกเรื่องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง

นายสุวัจน์ กล่าวว่า มีหมู่บ้านที่จะได้รับกองทุนประมาณ 66,000 หมู่บ้าน จาก 79,000 หมู่บ้าน โดยจะได้รับเพิ่มหมู่บ้านละ 3 แสน จากเดิมที่เคยได้เงินสนับสนุน 5 แสนบาท และ 2 แสนบาท นอกจากนี้ ในวันที่ 27 เมษายนนี้ จะมีการประชุมเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งบกองทุนรอบใหม่ โดยจะสามารถดำเนินการได้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

● จ้อยากให้นายกฯลาออก

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พร้อม นายณัฏฐพล สุพัฒนะ หรือ มาร์ค พิฑบูล นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ พร้อมคณะ

เดินทางมารับหนังสือการรับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) โดยนายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า หลังจากที่พรรคได้รับหนังสือ พ.ก.7/2 แล้ว จะยื่นขออนุญาต คสช. เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับพรรคการเมืองในวันจันทร์ที่ 30 เมษายนนี้ พรรคอยากให้ คสช.ผ่อนปรนให้พรรคการเมืองที่จัดแจ้งตั้งใหม่หาสมาชิกได้ง่ายขึ้น เช่น การหาสมาชิกผ่านเฟซบุ๊ก และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีเดินสายพบประชาชนตามสถานที่ต่างๆ เป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น เนื่องจากขณะนี้ นายกฯ ถือว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้ว และการที่นายกฯ แต่งตั้งอดีต ส.ส.เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นการซื้อพันธมิตร ซึ่งค่อนข้างเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น จึงอยากให้นายกฯ ลาออกจากตำแหน่งลงมาแข่งขั้กับพวกตนอย่างเป็นทางการ และให้บุคคลอื่นที่มีความเป็นกลางมาทำหน้าที่แทน

● กกต.แจ้งจัดตั้งพรรคแล้ว31พรรค

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต. ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรคการเมือง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองว่า ขณะนี้มีการยื่นจัดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองกับ กกต.แล้ว 99 พรรค กกต.รับรองแล้ว 31 พรรค และมี 14 พรรคที่ คสช.อนุญาตให้จัดประชุมใหญ่ได้ รวมทั้งมี 2 พรรคที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง คือ พรรคทางเลือกใหม่ และพรรคมติประชา โดยต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน หากไม่มีปัญหา ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพรรคการเมืองต่อไป

● เผย2บิ๊กพม.รู้ผล30เม.ย.นี้

ที่สถาบันพระประชาบดี จ.ปทุมธานี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรง นายพุดพันธ์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัด พม. และนายณรงค์ คงคำ รองปลัด พม. ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ว่า นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ได้มารายงานความคืบหน้าผลการสอบเมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่

ผ่านมา โดยยืนยันว่าสามารถสรุปผลสอบได้ตามเวลาที่กำหนดคือภายใน 30 วัน หรือวันที่ 30 เมษายนนี้ ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริงที่ต้องดำเนินการลงโทษ ส่วนจะรู้ว่าใครผิดและใครควรเป็นพยานต้องมีกระบวนการต่อไป รวมถึงผู้ถูกกล่าวหา ก็ต้องให้เวลาแก้ตัวได้ เพื่อสรุปผลที่ชัดเจน

“ทั้งนี้ จะใช้วิธีการ 2 แนวทางคือ คนผิดก็ตามแต่ไม่มาก คงจะเน้นในเรื่องของการพัฒนามาอบรมปรับทัศนคติเพื่อให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง ถือว่าทำควบคู่กันไป สำหรับคนที่เกี่ยวข้องจะเสียหายที่ยังพัฒนาให้กลับมาได้ ส่วนที่ว่ามีการแสข่าว หนึ่งในผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาว่ารับสารภาพแล้วนั้น ออกให้หรือรายงานจากคณะกรรมการอย่างเป็นทางการก่อน” พล.อ.อนันตพร กล่าว

เมื่อถามว่า กรณีนี้มีการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร พม. โดยเฉพาะนางสนา เศรษฐฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) นั้น พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า

ขอขอบคุณในความหวังดีของทุกคนที่มีข้อเสนอแนะมา แต่เรื่องนี้อยู่แล้ว และคิดเองได้ โดยเฉพาะเรื่องตรวจสอบการทุจริตที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่พม. ยังมีหน่วยงานภายนอก อย่าง ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ตรวจสอบอยู่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากจะให้มาตรวจสอบมากมาย คนตรวจสอบมากไปก็อาจจะไม่ต้องทำงานอย่างอื่นแล้ว ขอขอบคุณในความหวังดี

● กรรมการถ่วงพ.ร.บ.ตำรวจฯ

วันเดียวกัน นายคำณู สิทธิสมาน กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะโฆษกกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ. ครั้งที่ 3 ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาประเด็นโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเห็นควรวินิจฉัยเบื้องต้นให้แบ่งออกเป็น 4 สายงาน หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า 4 แห่งแห่งที่ 1 งานสืบสวนสอบสวน แห่งที่ 2 งานป้องกันปราบปราม แห่งที่ 3 งานเทคนิคและวิชาการ แห่งที่ 4 งานบริหารและอำนวยการ

● ยกระดับงานสอบสวนวิชาชีพเฉพาะ



ข่าว สกว.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าวราชการ

ดม ชัด ลึก

Circulation: 900,000
 Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5995

หน้า: 1(ล่าง), 6, 15

Col.Inch: 318.48

Ad Value: 7,00,656

PRValue : 2,101,968

หัวข้อข่าว: กองทัพอากาศ 'บิกตู' ไม่หวังมีอุปถัมภ์จาก อภิลิทธิย์ดลศษ.'ทำ..

“แห่งที่ 1 ส่วนใหญ่คือเจ้าพนักงานสอบสวน ผู้มีหน้าที่ทำสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้อง จะยกระดับให้เป็นวิชาชีพเฉพาะเสมือนงานส่วนอื่นในกระบวนการยุติธรรม มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตำแหน่ง มีระบบศึกษาอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกฎเกณฑ์ให้สามารถทำงานตามวิชาชีพได้ โดยอิสระจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในส่วนของผู้คดีทำนองเดียวกับผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานอื่น และจะมีค่าตอบแทนพิเศษให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีเกียรติโดยเทียบเคียงกับผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเติบโตก้าวหน้าในแห่งวิชาชีพเฉพาะนี้ไปตามลำดับโดยไม่ถูกแทรกแซงจนถึงขั้นสูงสุด ทั้งนี้การทำงานของผู้พนักงานสอบสวนจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลจากหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม โดยจะพิจารณากันในโอกาสต่อไป” นายคำมูล กล่าว

นายคำมูล กล่าวต่อว่า ส่วนแห่งที่ 2, 3 และ 4 ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางตามลักษณะของหน่วยงานที่หลากหลาย การแต่งตั้งโยกย้ายข้ามแห่งกระทำไม่ได้หากมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามตำแหน่งในแห่งที่จะย้ายไป แต่เงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นการย้ายไปลงตำแหน่งระนาบเดียวกันเท่านั้น และไปเติบโตภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันของแห่งที่ย้ายไปนั้นโดยไม่ได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ให้ย้ายไปกินตำแหน่งที่สูงกว่า ในทุกแห่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเติบโตในหน้าที่ไปตามลำดับจนถึงขั้นยศสูงสุดที่ พล.ต.อ. ตำแหน่งรองผบ.ตร. นั้นหมายถึงจะมีรองผบ.ตร. จากทุกแห่ง แห่งละ 1 คน และมี ผช.ผบ.ตร. จากทุกแห่ง แห่งละอย่างน้อย 2 คน ผบ.ตร. อาจมาจากแห่งใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งที่จะพิจารณาในโอกาสต่อไป



ไตสวนอีก2จว. ออมเงินคนจน

ยะลา-พัทลุง เล็งยึดสอบ! อภิตบักพณ.

รมว.พม.ยันผลสอบวินัยร้ายแรง
ปลัด-รองปลัด พม.ถูกกล่าวหา
เมียโง่งเงินคนจน30 เม.ย.นี้ สรุปล
ผลสอบ ยืนยันเบี่ยงต้นพบความผิด
ที่ต้องลงโทษ ★ มีต่อหน้า 16

ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติไตสวนเพิ่มเติมอีกกระทรวงศึกษาฯยังได้ระบุในท้ายคำร้องว่าอาจมีการทุจริตย้อนหลังไปถึงปี 2550 ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างหาพยานหลักฐาน โดยจากแผนประทุษกรรมนางรจนาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการประชุมกองทุนเสมอมา และเสนอรายงานการประชุมตามลำดับขั้นเพื่อขออนุมัติงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วมีการโอนไปที่ใครบ้าง ตรงนี้คนเดียวคงทำไม่ได้

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรง นายพุมพิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัด พม. และนายณรงค์ คงคำ รองปลัด พม. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ว่า นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ได้มารายงานความคืบหน้าผลการสอบเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าสามารถสรุปผลสอบได้ตามเวลาที่กำหนดคือภายใน 30 วัน หรือ 30 เม.ย.นี้ เบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริงที่ต้องดำเนินการลงโทษ ส่วนใครผิดและใครควรเป็นพยานต้องมีการรวบรวมการต่อไป รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องให้เวลาแก้ต่างตามระเบียบราชการก่อนที่จะสรุปผลที่ชัดเจน ทั้งนี้จะใช้วิธีการ 2 แนวทาง คือคนผิดก็ดำเนินการลงโทษ ส่วนคนที่มีส่วนร่วมในการทำผิดแต่ไม่มาก คงจะเน้นในเรื่องของการพัฒนามาอบรมปรับทัศนคติเพื่อให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริง ส่วนที่มีกระแสข่าว หนึ่งในผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาว่ารับสารภาพแล้วนั้น ตนอยากให้อารายงานจากคณะกรรมการรายงานอย่างเป็นทางการก่อน

ผู้สื่อข่าวถามกรณีมีนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำงานผู้บริหาร พม. โดยเฉพาะนางนงนา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) พล.อ.อนันตพรกล่าวว่า ขอขอบคุณในความหวังดีของทุกคนที่มีข้อเสนอแนะมา แต่เรื่องนี้เราทำงานอยู่แล้วและตนก็คิดเองได้ โดยเฉพาะเรื่องตรวจสอบการทุจริตก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่กระทรวง พม. ยังมีหน่วยงานภายนอกอย่าง ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง. ตรวจสอบอยู่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากจะให้มาตรวจสอบมากมาย คนตรวจสอบมากไปก็คงจะไม่ต้องทำงานอย่างอื่นแล้ว

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายพุมพิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัด พม.

ไตสวนอีก 2 จว. ☆ ต่อจากหน้า 1
ส่วนคนผิมน้อยนำไปปรับทัศนคติ ในขณะที่ป.ป.ท.ยังลุยสอบ พบทุจริตแล้วใน 60 จังหวัด มีมติตั้งอนุกรรมการไตสวนเพิ่มอีก 2 จังหวัดคือพัทลุง-ยะลา ส่วนอีก 3 จังหวัด พะเยา แพร่ และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูงเชียงใหม่ให้สอบเพิ่มเติม
ป.ป.ท.ยังเดินหน้าสาวไส้ขบวนการโง่งเงินคนจน โดยเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 เม.ย.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณีกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยถึงการตรวจสอบทุจริตเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ว่า วันที่ ป.ป.ท.เสนอรายการการตรวจสอบการทุจริตคนไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเข้าเป็นวาระพิจารณาของบอร์ด ป.ป.ท. 5 จังหวัด มีมติให้ตั้งอนุกรรมการไตสวน 2 จังหวัด คือ พัทลุง กับยะลา ส่วนที่เหลือสั่งสอบเพิ่มเติม 3 จังหวัดได้แก่ พะเยา แพร่ และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินมีขั้นตอนเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก ตั้งแต่การตั้งเรื่องไปจนถึงการจ่ายเงิน ดังนั้นการตั้งอนุกรรมการไตสวนความผิดทางอาญาควรทำด้วยความรอบคอบ มีพยานหลักฐานชัดเจน สำหรับพฤติกรรมการผิดยังเป็นรูปแบบเดิม คือบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับเงินสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยมบ้านเท็จและจ่ายเงินเพียงบางส่วนเบียดบังไว้เป็นบางส่วน ขณะที่ ป.ป.ท.เข้าไปตรวจสอบแล้วพบมีการทุจริต 60 จังหวัด

มีรายงานว่าจังหวัดที่พบมีการทุจริตเพิ่มเข้ามาใหม่คือภูเก็ต ปัตตานี เลย และชลบุรี รวมกับของเดิม 56 จังหวัด เป็น 60 จังหวัดนั้น บอร์ด ป.ป.ท. อนุมัติไตสวนรวม 35 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น บึงกาฬหนองคาย น่าน ตราด สุราษฎร์ธานี เชียงราย อุบลราชธานี ตรัง กระบี่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยภูมิ ปัตตานี สตูลสงขลา ชุมพร ภูเก็ต ระนอง แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิชญโลก พิจิตร กำแพงเพชร จันทบุรี สระบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ ยะลา และพัทลุง มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นระดับผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ 35 คน ระดับเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุน 158 คน นอกจากนี้ ป.ป.ท.ยังตรวจสอบบ่ออื่นๆจนนำไปด้วย ขณะนี้ บอร์ด ป.ป.ท.อนุมัติตั้งอนุกรรมการไตสวนการทุจริต 4 เรื่อง 1.สหกรณ์สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2.นิคมสร้างตนเอง จ.บุรีรัมย์ 3.นิคมสร้างตนเองเชิงพิณ จ.อุดรธานี และ 4.ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีผู้ถูกกล่าวหาโครงการละ 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน

พล.ต.อ.จรัมพรยังกล่าวถึงการตรวจสอบทุจริตเงินกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิตที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯได้ส่งหลักฐานพร้อมรายชื่อข้าราชการเพิ่มเติมอีก 44 ราย ให้ ป.ป.ท.ตรวจสอบว่า บอร์ด ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกรรมการไตสวนนางรจนา สนิที่ กับพวกตามที่มีการแจ้งความไว้ที่ สน.ดุสิต ว่า มีการทุจริตงบประมาณกองทุน จำนวน 12.8 ล้านบาท ในปี 2560 ดังนั้น การพบบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการไตสวนสามารถตรวจสอบ



และนายณรงค์ คงคำ รองปลัด พม. กล่าวว่า ได้รายงานภาพรวมการทำงานกับ รมว.พม. และได้แจ้งให้ทราบว่าติดข้อจำกัดของระเบียบ ก.พ. ที่กำหนดถึงการสอบสวนบางส่วน อาจจะขัดกับมติ ครม. ที่ระบุให้สอบสวนเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ทั้งนี้ การสอบสวน ได้สอบพยานไปแล้ว 39 ปาก และต้องสอบเพิ่มเติมอีก 5-10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้แจ้ง รมว.พม. ไปว่าอาจจะต้องขยายเวลาสอบเพิ่มเติมอีก 7-10 วัน แต่ภาพรวมจะสรุปให้แล้วเสร็จใน 30 วัน ส่วนผลการสอบสวนชี้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจริงหรือไม่นั้น ตนจะรายงานให้เฉพาะ รมว.พม. ทราบเท่านั้น

ส่วนคดีเงินทอนวัด นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีที่วัดศรีนคราราม อ.กุ่มกาวปี จ.อุตรธานี หนึ่งในวัดที่ถูกกล่าวหาทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม คืนเงิน 10 ล้านบาทให้ พศ. โดยอ้างว่าไม่ได้ร้องขอ แต่ พศ. โอนเงินมาให้เองว่า เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงาน แต่เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้ว ต้องปล่อยให้ ป.ป.ช.ทำหน้าที่ เชื่อมันกระบวนการตรวจสอบทุจริตของ ป.ป.ช. ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับพระชั้นผู้ใหญ่ เพราะงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัดหรือเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง พศ. กับพระสงฆ์ ดังนั้นเมื่อเป็นปัญหาต้องมืองค์กรกลางในการตรวจสอบเข้ามาตัดสินว่าเกิดจากอะไร ขณะที่รัฐบาลก็เข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าที่ผ่านมา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่างถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา

วันเดียวกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดมณีนิมิตวาาสพระอารามหลวง(มหานิกาย)เขตเทศบาลนครอุตรธานีหนึ่งใน 3 วัดที่ถูกเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.) เข้าตรวจสอบกรณีเงินทอนวัด เพื่อขอพบพระธรรมวิมลมณีเจ้าอาวาสวัดมณีนิมิตวาาสเจ้าคณะจังหวัดอุตรธานี(มหานิกาย)แต่ไม่พบพระธรรมวิมลมณี ทราบจากพระเลขาวา สติกิจนิมนต์ไปกับคณะศิษยานุศิษย์ โดยไม่ทราบว่ากลับวัดช่วงเวลาใดรวมทั้งไม่มีใครทราบเรื่องการตรวจสอบของตำรวจ บก.ปปป.

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามไปยังนายธงชัย พลพวง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.อุตรธานี ถึงกรณีตำรวจ บก.ปปป. เข้าตรวจสอบการโอนเงินไปให้วัดในพื้นที่ จ.อุตรธานี รวม 3 วัด นายธงชัยกล่าวว่า เป็นเหตุการณ์โอนเงิน 4-5 ปีมาแล้ว ตนมีโอกาสพบพระโสภณพุทธธาดาเจ้าอาวาสวัดศรีนคราราม รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรธานี(มหานิกาย) หนึ่งใน 3 วัดที่ตกเป็นข่าว ท่านบอกว่า ปปป.มาถามเรื่องเงินโอน ท่านก็เล่าข้อเท็จจริงให้ฟัง ว่าไม่ได้ขอไป เมื่อโอนเงินมา ก็เบิกเอาไปส่งคืน มีพยานไปส่งมอบเงินคืนด้วย ท่านว่าเขาจะให้ท่านเป็นพยาน ซึ่งขั้นตอนยังเพียงเริ่มต้น ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับใคร ทุกอย่างจึงเป็นไปตามปกติ ส่วนอีก 2 วัดทราบว่ายอดเงินเพียง 400,000 บาท วัดได้นำไปใช้จ่ายตามโครงการถูกต้อง



ข่าว สกว.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าววิทยการ

แนวหน้า

Circulation: 900,000
 Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13516

หน้า: 7 (ซ้าย)

Col.Inch: 55.04 Ad Value: 49,536

PRValue : 148,608

คอลัมน์: กฎ กติกา ธุรกิจ: ครูเคท



ครูเคท

ย้อนไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายท้าวศรีครั้งพิบูลย์ หรือครูเคท สาวประเภทสอง ได้ร้องศาลปกครองฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) ว่า ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เลือกปฏิบัติในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ กรณีที่ กบม. มีมติไม่รับบรรจุเป็นอาจารย์ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลังสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์ โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 363,000 บาท และค่าเสียโอกาสเดือนละ 23,700 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่ากบม.จะอนุมัติให้เป็นอาจารย์

ในครั้งนั้น นายเคทกล่าวว่า “การที่ฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายืนยันว่า กรณีเบื้องหลังที่เราถูกเลือกปฏิบัติมาจากเหตุอคติทางเพศ เพศสภาพของเรา การเลือกปฏิบัติทางเพศ ทำให้เราไม่สามารถถูกจ้างจากมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่เราขอรับไม่ได้ จริงๆ สังคมได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้สร้างความเข้าใจให้ผู้คนได้รู้ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมาอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นสิ่งที่ LGBT หลายคนในบ้านเรากำลังเผชิญอยู่ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งการที่ตนเองมาฟ้องร้องในครั้งนี้ก็เชื่อว่า จะสามารถเป็นส่วนที่สร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมไทยต่อเรื่องนี้ได้”

LGBT (หรือ LGBT, L- Lesbian, G- Gay, B-Bisexual, T-Transgender/Transsexual) เป็นคำเรียกรวมที่มีความหมายถึง “กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”

ทางด้าน มธ. ชี้แจงที่ไม่รับครูเคทเข้าทำงาน เพราะครูเคทลงรูปลิปสติกคล้ายอวัยวะเพศชายลงทางโซเชียล ไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นอาจารย์ ไม่เกี่ยวกับเพศที่สาม แต่อย่างไร

จนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาตัดสินเพิกถอนมติกบม.ที่ไม่ว่าจ้างครูเคทในตำแหน่งอาจารย์ เพราะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้พฤติการณ์ของครูเคทจะไม่เหมาะสม แต่ไม่ถึงขนาดเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีที่มหาวิทยาลัยจะไม่ว่าจ้างเข้าทำงาน พฤติการณ์การใช้สื่อสาธารณะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เป็นเพื่อนและผู้ติดตาม ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะทั่วไป และศาลมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัย ทำสัญญาจ้างครูเคทเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีเป็นอันถึงที่สุด

แม้ทางครูเคทจะให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเพศสภาพ แต่เมื่อมีการนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาตัดสินของศาล ศาลปกครองไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องการไม่รับเข้าทำงาน เพราะเรื่องเพศสภาพของครูเคทแต่ประการใด

เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมาย การสื่อสารของครูเคทถือว่า เป็นสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่รองรับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แม้จะมีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ และภาพประกอบที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 7 (ข) (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้นอกจากจะให้บทเรียนแก่ครูเคทที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการลงข้อความต่างๆ ในโลกสังคมออนไลน์ นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลาย ควรนำมาเป็นข้อคิดในการลงข้อความต่างๆ เพราะข้อความที่ลงไปแล้ว ไม่สามารถลบออกจากสายตาสาธารณชนได้ และอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาท ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง

มธ. ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้เสรีภาพนักศึกษาในการแต่งกาย ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยเข้มงวดเรื่องการแต่งกาย ต้องเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด การฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ตัดคะแนนความประพฤติ เมื่อครบสามครั้งจะเชิญผู้ปกครองมาพบ และหากพบว่ามีการกระทำผิดอีกจะลงโทษด้วยการพักการเรียน

การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแต่งกายระดับอุดมศึกษามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วย การแต่งกายควรคำนึงถึงเพียงความเหมาะสม และรู้จักกาลเทศะน่าจะเพียงพอแล้ว แต่มีนักศึกษาบางรายที่ เมื่อมหาวิทยาลัยไม่เข้มงวด แต่กลับแต่งกาย



แนวหน้า

Circulation: 900,000
 Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 27 เมษายน 2561

ปีที่: 39 **ฉบับที่:** 13516

Col.Inch: 55.04 **Ad Value:** 49,536

คอลัมน์: กฎ กติกา ธุรกิจ: ครูเคท

หน้า: 7(ซ้าย)

PRValue : 148,608

ตามสบายเกินไป ดูแล้วไม่ต่างจากอยู่บ้าน ซึ่งเป็นเรื่องดูแล้วไม่ให้เกิดริตสถาบันและผู้สอน นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร

นักเรียนบางคนอาจเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่ไม่เข้มงวดเรื่องการแต่งกาย เพราะในสมัยเรียนมัธยมต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน เมื่อเรียนมหาวิทยาลัย เลยต้องการสิทธิเสรีภาพในการแต่งกาย มหาวิทยาลัยบางแห่งยอมรับการที่นักศึกษาชายใช้เครื่องแบบนักศึกษาหญิง เช่น มธ., มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน(เอแบค)

กรณีครูเคท ทาง มธ. ไม่ได้นำเอาเรื่องเพศทางเลือกมาเป็นประเด็นหลัก แต่ทาง มธ. มุ่งเป้าไปที่การแสดงความคิดเห็น เพราะคนเป็นอาจารย์ไม่ควรแสดงออกเช่นนั้น อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อทั้งตัวครูเคทและมหาวิทยาลัย การวินิจฉัยของศาลปกครองสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น

เส้นทาง การต่อสู้ของครูเคทใช้เวลามากกว่า 3 ปี ได้รับกำลังใจมาจากกลุ่มบุคคลข้ามเพศ กลุ่มบุคคลข้ามเพศจำนวนมากไม่น้อยที่ถูกกีดกันในการรับเข้าทำงาน แม้จะมีศักยภาพสูง ผู้ว่าจ้างยังมีอคติ มองเพียงบุคลิกภาพภายนอก แต่กลับไม่ยอมรับศักยภาพความสามารถภายใน นอกจากนี้ บุคคลข้ามเพศบางราย แม้จะมีงานทำ แต่กลับถูกเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน เช่น ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น ไม่ปรับเงินเดือน ถูกเพื่อนร่วมงานล้อเลียน ไม่ได้รับการยอมรับให้เข้ากลุ่ม

หลายประเทศที่ยอมรับให้บุคคลข้ามเพศเข้าทำงาน เพราะมองไปที่ความสามารถของบุคคลนั้นมากกว่าเพศสภาพ ถือว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ประเทศเนเธอร์แลนด์ยอมให้เพศที่สามแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยอมให้เลือกเพศได้ คือใส่คำนำหน้า นาย หรือ นางสาว ในขณะที่บางประเทศจะไม่ยอมรับบุคคลข้ามเพศเข้าทำงานเลย

ปัจจุบันการยอมรับเรื่องบุคคลข้ามเพศมีมากกว่าในอดีต จะเห็นได้จากละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ จะมีบทของบุคคลข้ามเพศในหลายเรื่อง บุคคลข้ามเพศควรได้รับการยอมรับ และไม่ควรถูกเหยียดหยามจากสังคม

แม้ในขณะนี้ยังไม่มีความหมายเรื่องสิทธิพื้นฐานของบุคคลข้ามเพศ แต่ต้องไม่ลืมว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”